

CGAP เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2559

วอชิงตัน-30 มิ.ย.-ฟิอาร์ทิวส์ไวร์/อินโฟเคสท์

CGAP เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 โดยช่างภาพมือสมัครเล่นและมีอาชีพทั่วโลกสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองและแสดงถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับผู้คนทั่วโลก

รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่:

<http://www.multivu.com/players/English/7554953-cgap-annual-photo-contest/>

นวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น กำลังช่วยให้ผู้ที่มีฐานะยากจนและลูกค้าในชนบทบริหารการเงินในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้น ทั้งยังช่วยรณรงค์ป้องกันเหตุไม่คาดฝัน อย่างไรก็ตาม ประชากรมากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลกยังคงเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากและการทำบัตรเครดิต เป็นต้น การอุดหนุนว่างเหล่านี้จะช่วยลดความยากไร้และเพิ่มพูนความมั่งคั่งได้

จากเหตุผลข้างต้น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้จะต้องสะท้อนถึง 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

- การเงินบนโทรศัพท์มือถือและนวัตกรรมการเงินดิจิทัล
- อำนาจทางเศรษฐกิจของสตรี
- ความยืดหยุ่นทางการเงิน
- ธุรกิจขนาดย่อม

ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดควรแสดงถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สถาบันการเงิน และวิธีเข้าถึงบริการทางการเงินภายใต้หัวข้อหลักข้างต้น และอาจแสดงถึงประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การพัฒนา และเทคโนโลยีด้วยก็ได้ โดยเปิดรับผลงานจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งจากชนบทและในเมือง

รางวัลในการประกวดแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ รางวัลผู้ชนะระดับภูมิภาค รางวัลขวัญใจมหาชน รางวัลชมเชย และรางวัลผู้ชนะในแต่ละหัวข้อ สำหรับการประกวดในปี 2558 นั้น มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 3,300 ผลงานจาก 77 ประเทศทั่วโลก โดยผลงานของบรรดาผู้ชนะได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อชั้นนำทั่วโลก และมีอดเข้าชมออนไลน์หลายหมื่นครั้ง

ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ที่ <https://wqa08cgap.votigo.com/landingpages/show/cgap>

รับชมผลงานของผู้ชนะในปี 2558 ได้ที่

<https://cgap.exposure.co/2015-cgap-photo-contest-winners-and-finalists>

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) เป็นความร่วมมือระดับโลกของ 34 องค์กรชั้นนำเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงิน CGAP พัฒนวัตกรรมการให้บริการทางการเงินผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับบรรดาผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้จัดทำนโยบาย และผู้ให้ทุนสนับสนุน CGAP ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ธนาคารโลก ได้นำแนวทางการพัฒนาตลาดด้วยความรับผิดชอบและแนวทางสนับสนุนที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณารับชมได้ที่ www.cgap.org